

Gold Futures: กลับเข้า Long

กลับเข้า Long GFM16 ทำกำไรที่ \$1,220-1,225/Oz ตัดขาดทุน \$1,210/Oz

แนวโน้มคืนนี้ เรายังมองว่าราคาทองคำโลกจะฟื้นตัวกลับไปยืนเหนือ \$1,220/Oz (เหมือน 2 คีบก่อน)

เรายังคาดว่าราคาทองคำโลกจะฟื้นตัวกลับในลักษณะ Technical Rebound เช่นเดิม แม้ว่า Dollar Index จะเริ่มฟื้นตัว แต่อาจจะได้เห็นราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะสินทรัพย์ที่ลงทุนได้เหลือน้อยลง จากการพลิกกลับมาทรุดตัวของสินทรัพย์เสี่ยง โดย OECD มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP2016 ของยูโรโซนจาก 1.4% เป็น 1.6% ส่วน 2017 คงเดิมที่ 1.7% แต่มีการปรับลดตัวเลขปี 2016 ของอังกฤษลงเหลือ 1.7% จาก 2.1% และของสหรัฐฯจาก 2.0% เหลือ 1.8% เช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่ลดลงจาก 0.8% เหลือ 0.7% ขณะที่ ความกังวลในผลกระทบที่ตามมาของ Brexit มีมากขึ้น จากผลสำรวจในการแยกตัวออกหรือไม้ออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกัน

โดยในภาพทางเทคนิคมีแนวรับตามกรอบล่างของ Parallel Uptrend Channel ที่ \$1,210/Oz หากจังหวะการพักไม่หลุดกรอบดังกล่าว ยังมีลุ้นฟื้นตัวกลับหา \$1,220-1,225/Oz

ส่วนปัจจัยที่น่าจับตาคืนนี้อยู่ที่ รายงานภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ Beige Book ของเฟด คาดว่าจะมีมุมมองเป็นกลาง คือ เศรษฐกิจโดยภาพรวมฟื้นตัว แต่ยังกังวลกับการบริโภคที่ออกแนวทรง และเงินเฟ้อที่มีโอกาสขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Stagflation) ผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นบวกกับราคาทองคำเล็กน้อย แล้วค่อยไปตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลภาคแรงงานปลายสัปดาห์นี้



Oil Futures: มีความเสี่ยงมากขึ้น

Short BRM16 ทำกำไรที่ \$47.0-47.5/บาร์เรล ตัดขาดทุน \$50.5/บาร์เรล

ราคา Brent มีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่สดใส โดย PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของเยอรมันลดลงเหลือ 52.1 ต่ำกว่าช่วงก่อนและคาดการณ์ของตลาดที่ 52.4 และ 52.5 ขณะที่ OECD มีการปรับลดคาดการณ์ GDP ของทั้งสหรัฐฯและอังกฤษลง ถือเป็นปัจจัยลบต่อคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบในระยะสั้น อีกทั้งการประชุม OPEC ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ก็ถูกคาดหวังว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่วนในภาพทางเทคนิค หลังจากราคาถอยต่ำกว่า Minor Uptrend Line ลงมาแล้ว เป็นไปได้ที่จะเกิดการพักตัวลงหา \$47.0-47.5/บาร์เรล คาดกรอบการเคลื่อนไหวคืนนี้ที่ \$47.5-50.5/บาร์เรล ปัจจัยที่น่าจับตาคือรายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯของ API ตลาดคาดลดลง 2.7 ล้านบาร์เรล



DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อหรือความเชื่อที่เรามีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะชี้แจงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทำหีบห่อหรือวงหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน